



คุณพ่อเปาโล อนุสรณ์ แก้วขจร  
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

## สนทนาอาทิตย์ละหน

### สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน

+++เมื่อเรามีพิธีบวชพระสงฆ์ครั้งใด หัวใจของเราคริสตชนก็พลอยปีติยินดี ที่พระพรแห่งกระแสน้ำแห่งชีวิตมีอยู่ เพราะเราจะมี “นายชุมพา” เพิ่มขึ้น ทำหน้าที่อภิบาล ปกครอง และประกาศข่าวดีในฐานะสงฆ์ศาสนบริกร ดังนั้น เมื่อเราต้องสูญเสียพระสงฆ์ หมายถึง เมื่อพระสงฆ์ท่านหนึ่งท่านใดล่วงลับไป ยิ่งในช่วงวัยที่พระสงฆ์ท่านนั้นยังสามารถทำงานให้กับพระ ให้กับพระศาสนจักร ให้กับสังคมได้อย่างแข็งขันแล้ว หัวใจของเราคริสตชนก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียใจ เสียหาย และอาลัยถึง ดังที่เราต่างรู้สึกเช่นนี้ เมื่อคุณพ่อโยแซฟ ประทีป กิริติพงษ์ พระสงฆ์ลูกวัดเซนต์หลุยส์ของเรา ได้กลับคืนสู่บ้านพระ ณ สวรรค์

+++ความเชื่อที่มาพร้อมกับความหวังนำพาให้เราได้รับความบรรเทา พร้อมทั้งยังทำให้เราสามารถ “ขอบพระคุณพระเจ้าได้ทุกกรณี” เพราะถ้อยคำจากหนังสือปัญญาจารย์เป็นจริงเสมอที่ว่า “พระเจ้าทรงกระทำให้ทุกสิ่งงดงามตามเวลา” อย่างไรก็ตาม พ่อขอร่วมแสดงความอาลัยและร่วมเป็นหนึ่งในคำภาวนากับสมาชิกครอบครัวกิริติพงษ์ รวมไปถึงครอบครัวที่สูญเสียสมาชิกไปดังที่สัปดาห์ที่แล้ว มีสมาชิกผู้สูงอายุของวัดเซนต์หลุยส์ได้กลับคืนสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้าสองสามท่านต่อเนื่องกัน

+++การอภิบาลศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะศีลเจมิฯ ให้กับผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ยังคงมีความหมาย และเป็นวัฒนธรรมชีวิตประจำครอบครัวคริสตชน เพราะเราล้วนปรารถนาให้ผู้ที่กำลังเดินทางกลับไปหาพระนั้น ได้สิ้นใจในศีลในพรของพระ และในช่วงเวลาสั้น ๆ ของการโปรดศีลเจมิฯ นั้น พระสงฆ์ไม่ได้อภิบาลเพียงผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ แต่ยังสามารถลูก ๆ หลาน ๆ หรือคนในครอบครัวให้คิดถึงพระไปพร้อม ๆ กัน ทั้งยังเป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟูความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่าง

เรากับพระ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากันเองด้วย พระสงฆ์ทุกท่านพร้อมและยินดีเสมอครับ ที่จะทำหน้าที่อภิบาลศีลเจมิฯ รวมถึงศีลอภัยบาป (ศีลแห่งการคืนดี) และศีลมหาสนิท

+++วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ ทางวัดจะจัดถวายมิสซาสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งแต่เดิมนั้น วัดเซนต์หลุยส์ของเราจัดเป็นประจำทุกเดือน ๆ แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ทำให้ขาดหายไป เราเล็งเห็นว่าดังกล่าวกว่า เพราะคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุมีความเห็นว่า เมื่อเราจัดในวันหยุด ก็จะทำให้ผู้สูงอายุมาร่วมมิสซากันได้สะดวกขึ้น เพราะลูกหลานก็หยุดงาน สามารถพาพวกเขาเข้ามาได้ มิสซาสำหรับผู้สูงอายุจึงมีความหมายเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะไม่ได้มีแต่บรรดาผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังมีลูกหลานมาร่วมมิสซาด้วย มาช่วยพาท่านเดินเข้าวัด พาออกไปรับศีล ฯลฯ นี่ก็คืออีกหนึ่งวัฒนธรรมชีวิตของเราคริสตชน ขอเชิญนะครับ เราจะเริ่มลงทะเบียนและเตรียมจิตใจด้วยศีลอภัยบาป เวลา 10.00 น. ต่อด้วยพิธีมิสซา เวลา 10.30 น.

+++วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม ทางวัดเริ่มคำสอนวันอาทิตย์สำหรับเด็ก ๆ เตรียมรับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนคำสอนภาคฤดูร้อน บราเดอร์ (สามเณรใหญ่) จากบ้านเณรแสงธรรม ที่มาช่วยงานในเย็นวันเสาร์และครึ่งเช้าวันอาทิตย์ จะทำหน้าที่สอนคำสอน โดยมีคุณพ่อประจำวัดช่วยกำกับดูแล เราจะเรียนคำสอนกันเวลา 08.30 น. – 10.00 น. ครับ ส่วนคำสอนช่วงปิดเทอมของเด็ก ๆ ที่เรียนโรงเรียนนานาชาติ จะเริ่มวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม เรียนครึ่งวันเช้า 08.30 น. – 12.00 น. ครับ

+++วันอาทิตย์นี้เช่นกัน สภาภิบาลวัดจะประชุมเตรียมงานฉลองวัด เกิดเกียรติท่านนักบุญหลุยส์ ซึ่งปีนี้ ในเย็นวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม เวลา 17.30 น. จะเป็นมิสซาเตรียมสมโภช ซึ่งเดิมนั้นเราเรียกกันติดปากว่า ฉลองภายใน แต่ความจริงทุกคนมาร่วมฉลองได้ จึงขอพี่น้องเปลี่ยนมาใช้คำนี้กันนะครับ ถูกต้องและเหมาะสมกว่า โดยมิสซาเตรียมสมโภชนี้ พระสงฆ์ใหม่ทั้ง 4 ท่านของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะมาเป็นประธานและอวยพรพี่น้องหลังมิสซาด้วย สำหรับวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม เราจะดมิสซารอบ 08.00 น. และ 12.00 น. เพื่อจัดมิสซาสมโภช ฉลองวัดประจำปี เวลา 10.00 น. คุณพ่อที่ฉลองชีวิตสงฆ์ครบ 25 ปี ทั้ง 6 ท่าน จะมาเป็นประธานมิสซาสมโภชนี้

+++การฉลองวัดประจำปี ยังเป็นโอกาสให้เรามีส่วนร่วมในการจัดงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และที่มีผู้ร้องขอผ่านทางสภาภิบาล ขอพี่น้องได้ให้การสนับสนุน ร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ควบคู่ไปกับการเตรียมจิตใจของเราเอง เพื่อให้การฉลองวัดฉลองความรักของพระ และฉลองความเชื่อของเราได้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริง

+++ขอพระประทานพรและปกป้องคุ้มครองพี่น้องที่รักทุกท่าน พบกันอาทิตย์หน้าครับ

พ่ออนุสรณ์ สาทรบุรี